



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ประกาศเจตนารมณ์
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นางนลินา ตันตินิรามัย ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหารเจ้าหน้าที่ และบุคลากรกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะทุกคนว่า กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งใน ก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณวิชาชีพ และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย “กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” นำสู่ “กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ใส่สะอาดร่วมต้านทุจริต (Sanatorium and Art of Healing Division Together Against Corruption)”

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑๐๖๕

(นางนลินา ตันตินิรามัย)

ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ โทร. ๑๘๔๐๕
ที่ สธ ๐๗๐๖.๐๗/๑๐ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการประกาศเจตนารมณ์ฯ กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

ตามหนังสือกลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ ที่ สธ ๐๗๐๖.๐๗/๑ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘ และ ที่ สธ ๐๗๐๖.๐๗/๖ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘ เสนอผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ พิจารณาลงนามประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวม ๔ ฉบับ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดพร้อมใจกันร่วมประกาศเจตนารมณ์ในครั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ ขอรายงานผลการดำเนินงาน ตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของหน่วยงานในสังกัดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รวม ๓ ฉบับ ได้แก่

๑) ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ๒) ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ และ ๓) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานฯ ผ่านเว็บไซต์กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘


๒. ผู้บริหารและบุคลากรพร้อมใจกันประกาศเจตนารมณ์ รวมทั้งสิ้น ๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘) จำแนกเป็น ๑) ข้าราชการ จำนวน ๕๕ คน ๒) พนักงานราชการ จำนวน ๖ คน และ ๓) จ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๕ คน

๓. เกณฑ์การประเมินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ขั้นตอนที่ ๑.๒ ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เป็นลายลักษณ์อักษร จำนวน ๓ ประกาศ ได้แก่ ๑) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ๒) ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ และ ๓) ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดังนั้น ผลการดำเนินงาน ร้อยละ ๑๐๐ ของกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ จึงผ่านเกณฑ์การประเมิน

อนึ่ง มีบุคลากร จำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑) นายกฤติพงษ์ ไพบูลย์มั่นคง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ๒) นายอติคุณ ประสพสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ และ ๓) นางสาวภินิมิต แดงไฟโรจน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการงานช่วยอำนวยความสะดวกในราชการของรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นายกรกฤษ ลิ้มสมมุติ) อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงไม่นำมารวมคำนวณในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


นางนลินา


(นางศิริณา รติพิชยกุล)

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานภาครัฐ

(นางนลินา ตันติวิรัมย์)

ผู้อำนวยการกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ

๒๒ มี.ค. ๒๕๖๘